

OULUN KAUPUNGINKIRJASTO-MAAKUNTAKIRJASTO

Các dịch vụ của thư viện

Tất cả mọi người đều có thể sử dụng dịch vụ thư viện. Đây là dịch vụ miễn phí.

Dịch vụ thư viện của thành phố Oulu hoạt động ở thư viện chính trong trung tâm và những thư viện phụ cận.

Thư viện lưu động sẽ di chuyển đến các khu vực không có thư viện riêng.

Quý vị có thể đến thư viện để đọc sách báo hoặc mượn về nhà.

Quý vị cũng có thể mượn đĩa CD, Phim ảnh hay sách báo có âm thanh minh họa.

Trong thư viện quý vị cũng có thể sử dụng máy vi tính và Internet.

Đối tượng phục vụ của thư viện là trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

Trong thư viện có những tài liệu khác nhau như:

- Sách tham khảo
- tiểu thuyết, thơ và sách có hình
- truyện tranh
- tạp chí
- Cd nhạc
- bản nhạc có nốt
- phim DVD và Phim BluRay
- Giáo trình học tiếng
- sách có âm thanh minh họa

Trong thư viện các tài liệu có bằng tiếng Phần Lan, Thụy Điển và nhiều ngôn ngữ khác.

Trong thư viện cũng có thể có cả sách bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị.

Cách quý vị sử dụng dịch vụ thư viện

Nơi khu vực về âm nhạc quý vị cũng có thể nghe nhạc.

Thư viện là nơi yên tĩnh để đọc sách báo và học tập. Khi quý vị vào thư viện xin hãy tôn trọng sự yên tĩnh của những người chung quanh. Nếu cần giúp đỡ xin hãy nhờ nhân viên phụ trách của thư viện. Họ sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng dịch vụ thư viện. Ngoài ra họ cũng sẽ giúp quý vị tìm những tài liệu và thông tin cần thiết.

Cách mượn tài liệu

Quý vị có thể mượn sách và những tài liệu khác về nhà.

Quý vị cần có thẻ thư viện để có thể mượn tài liệu. Tất cả những ai đang sinh sống tại Phần Lan đều có thể làm thẻ thư viện. Nhân viên phụ trách của thư viện sẽ làm thẻ thư viện cho quý vị sau khi quý vị trình hộ chiếu hay giấy chứng minh cá nhân.

Những em dưới 18 tuổi vẫn có thể làm thẻ thư viện nếu có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Không có thẻ thư viện sẽ không thể mượn được tài liệu. Vì vậy hãy nhớ mang theo thẻ khi đến thư viện. Quý vị có thể mượn tài liệu từ nhân viên thư viện hoặc máy tự động.

Thẻ thư viện là vật sở hữu cá nhân. Những người khác không được phép sử dụng. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm về những tài liệu đã được mượn bằng thẻ thư viện của mình. Xin hãy lập tức thông báo với thư viện nếu quý vị bị mất thẻ thư viện hoặc địa chỉ khi có thay đổi.

Thời gian cho mượn

Thời gian cho mượn sách thông thường là 4 tuần. Một vài loại sách, báo, đĩa nhạc và phim ảnh thì thời gian cho mượn sẽ có thể ngắn hơn. Khi mượn tài liệu quý vị sẽ nhận được biên nhận. Trong biên nhận sẽ ghi thông tin về tài liệu mà quý vị mượn và ngày hạn phải trả.

Nếu quý vị trả trễ hạn, quý vị sẽ phải trả tiền phạt cho thư viện.

Quý vị có thể gia hạn thời gian mượn tại thư viện, hay gọi điện cho thư viện hoặc gia hạn qua mạng.

Nếu muốn gia hạn thời gian mượn trên mạng, quý vị cần phải có mật mã. Quý vị có thể xin mật mã tại thư viện.

Nếu như tài liệu đã có người đặt trước thì quý vị sẽ không thể gia hạn.

Trả tài liệu

Quý vị có thể trả tài liệu tại bất cứ thư viện nào trong phạm vi thành phố Oulu. Khi quý vị trả tài liệu không cần phải trình thẻ thư viện.

Đăng ký mượn tài liệu

Quý vị có thể đăng ký mượn sách, đĩa nhạc, phim và tất cả các tài liệu khác. Quý vị có thể đăng ký mượn tại thư viện hoặc qua mạng. Thư viện sẽ gửi thông báo cho quý vị khi có thể đến nhận tài liệu mà quý vị đã đăng ký mượn.

Việc đăng ký mượn tài liệu là hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị không đến nhận tài liệu mà quý vị đã đăng ký mượn, thư viện sẽ thu phí phạt.

Các sự kiện tại thư viện

Tại thư viện có tổ chức các buổi triển lãm và những sự kiện dành cho mọi lứa tuổi.

Quý vị sẽ biết những thông tin về những sự kiện tại thư viện và trên trang mạng của thư viện là www.ouka.fi/kirjasto.

Những thư viện tự phục vụ

Nếu quý vị có đến thư viện nào đó trong thành phố Oulu trong khi không có nhân viên thư viện đang trực. Khi muốn vào trong ấy quý vị cần có thẻ thư viện và mật mã.